

ชาวสุรินทร์ขอใช้สิทธิสูดติบุงรุกที่สาธารณะ

สุรินทร์ • ชาว

บ้านฮีดสูเพื่อผืนดินสุดท้ายของบรรพชน ร้องขอความเป็นธรรมมาหลายครั้ง แต่หน่วยงานรัฐกลับเฉยเป็นเป่าปาก หลังชาวบ้าน 31 คนถูกฟ้องดำเนินคดีฐานบุกรุก

ชาวสุรินทร์สูดติบุงรุก

จากกรณีปัญหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านในบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ ชาวบ้านกว่า 100 คน รวมตัวกันต่อสู้เพื่อผืนดินสุดท้ายของบรรพชน หลังจากร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหลายแห่งมานาน แต่กลับไร้วิเววที่จะเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหา ขณะเดียวกันชาวบ้าน 30 คนต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฐานบุกรุก ล่าสุดศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่นี่ล้วนมีฐานะยากจนและไม่มีทำกินทำกิน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน เจ้าหน้าที่รัฐตั้งกรมที่ดิน

ฝ่ายปกครอง ตำรวจและป่าไม้ เข้ายึดวัดแนวเขตที่ชาวบ้านอาศัยในพื้นที่พิพาท 883 ไร่ โดยควบคุมตัวนางสุกานดา พุนดี และพวก รวม 11 คน มาที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุรินทร์ และตรวจยึดรถไถนามาตรวจสอบที่ สภ.เมืองสุรินทร์ เพื่อดำเนินคดี

นางสุกานดากล่าวว่า ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านที่มีเอกสาร ส.ค.1 ว่าเราควรจะต้องสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอีกครั้ง โดยทำหนังสือยื่นถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนถึงวันนี้

นายครครศรี ลอยทอง ทนายความอาสา กล่าวว่า ชาวบ้านถูกฟ้องคดีบุกรุกที่ดินของ อบต.

คอโค ประมาณกว่า 30 ครั้งเรือนที่โดนฟ้อง คดีก็ยังไม่จบในการสู้กันอยู่ โดย อบต.คอโคบอกว่าไม่มีอำนาจที่ดินราชการให้ชาวบ้าน ตนก็พยายามอธิบายว่าชาวบ้านมาใช้สิทธิของเขา เพราะมีเอกสารสิทธิแต่เดิม ไม่ใช่มาบุกรุก จึงอยากให้

ศาลพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน

“ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วย เพราะที่ดินผืนนี้ ชาวบ้านได้

ครอบครองที่ทำกินมานานหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แถมยังถูกขับไล่อีกต่างหาก” นายครครศรีกล่าว

ด้านนายกฤษณ์ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนทางอำเภอเมืองสุรินทร์ ก็ไม่ได้นั่งดูตายและเมินเฉย แต่อยากให้พี่น้องชาวบ้านเห็นใจในการทำงานของหน่วยงานรัฐบ้าง เพราะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเสียก่อน ต้องเป็นไปตามนโยบายผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน ซึ่งต้องมีการประชาคมอีกหลายฝ่าย เพราะพื้นที่ที่ชาวบ้านมาจับจองครอบครองอยู่นี้เป็นพื้นที่ของสาธารณะ มิใช่ใครกลุ่มหนึ่งจะมาครอบครองก็ได้ แต่เรื่องนี้ทางอำเภอเมืองสุรินทร์และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับทราบปัญหาของชุมชนชาวบ้านแล้ว น่าจะอีกไม่นานคงได้คำตอบให้ชุมชนชาวบ้านได้พึงพอใจ.

